

ชื่อพ่ออยู่ไหน

ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนสำหรับให้พกพากับตัวเวลาเดินทางออกจากบ้านเอาไว้แสดงตนว่าเป็นคนไทย ซึ่งคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้ไม่ได้ตามกฎหมาย และเมื่อคุณหรือภรรยาคุณตั้งครรภ์เวลาไปฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลก็จะมีการซักประวัติ และจะมีการออกสมุดฝากครรภ์ซึ่งในนั้นจะลงชื่อผู้ตั้งครรภ์และสามีหมายเลขบัตรประชาชนไว้ แต่เมื่อเวลาคุณมาคลอดก็ต้องใช้บัตรตัวจริงในการแจ้งเกิดลูก วันนี้มีคนมาคลอด ป้าต๋อม(คนเขียน)มาทำงานตอนเช้าทำหน้าที่ในการออกใบรับรองการเกิด ซึ่งต้องซักประวัติลำดับบุตร ซึ่งต้องลงในใบรับรองการเกิด (เพราะเดี๋ยวนี้ต้องลำดับบุตรในรายแต่งงานใหม่ ไม่นับลูกเธอลูกฉันที่ฟ่วงมาเอาแต่ลูกของเรา) ป้าต๋อม “ญาติคนคลอดคะ ขอบัตรประชาชนพ่อแม่เด็กด้วยคะจะเอามาออกใบรับรองการเกิดให้เด็กเกิดใหม่คะ สักพักมีชายหนุ่มเดินมา “ผมเป็นพ่อเด็กผมมีแต่สำเนาบัตรประชาชนเก่า”

ป้าต๋อมสงสัยเพราะปกติจะต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงทั้งนั้นนอกจากลืมเอามา “ แล้วบัตรตัวจริงไปไหนคะ ”

พ่อเด็กทำท่าก้างวลพร้อมกับตอบ “ คือเมื่อ 6 ปีที่แล้วผม ผมหิดลทหารเกณฑ์แล้วเหลืออีก 6 เดือนจะปลดประจำการ ผมมีเหตุต้องหนีมาเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดต่อกับค่ายทหารเลย บัตรประชาชนหมดอายุก็ไม่กล้าไปถ่ายบัตร กลัวโดนจับ ”

ป้าต๋อม “ เดี่ยวป้าจะถามฝ่ายทะเบียนราษฎรที่อำเภอให้ ”

ป้าก็เลยโทรศัพท์ไปถามน้องที่อำเภอ “ น้องพอตีมีคนมาคลอด พ่อของเด็กน้อยเกิดใหม่มีแต่สำเนาบัตรอันเก่า บอกว่าเคยติดทหารแล้วหนีมาตั้งนานแล้วไม่กล้าไปทำบัตรประชาชนใหม่กลัวโดนจับ ช่วยดูให้หน่อยว่าตอนนี้พ่อเด็กที่อยู่ไหน (ปกติเวลาคนถูกทหารเกณฑ์จะต้องย้ายที่อยู่ไปในกรม/ กองที่ตัวเองไปประจำการ) ”

น้อง “ พี่มีชื่อกับหมายเลขบัตรประชาชนเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ ”

ป้าตอบ “ คะ ” ป้าต๋อมบอกตามที่น้องขอมารอสักครู

น้อง “ พี่ชื่อนี้ดูแล้วถูกย้ายออกจากทะเบียนบ้านทหารตั้งแต่ ปี 2558 แล้ว ยังไม่ได้ย้ายเข้าบ้านเลขที่ไหนเลยครับ ถ้าจะทำบัตรประชาชนใหม่ก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านครับ จึงจะถ่ายบัตรใหม่ได้ครับ ”

ป้าต๋อม “ แล้วต้องทำยังไง ”

น้อง “ ก็ต้องไปติดต่อที่เขตในกรุงเทพล่ะครับไปแจ้งใบย้ายหายขอสำเนาแล้วค่อยมาแจ้งเข้าที่บ้านเรา ”

ป้าต๋อม “ ขอบใจจ้า เดี่ยวจะบอกพ่อเด็ก ” ป้าวางโทรศัพท์แล้วพูดกับพ่อเด็ก “ ป้าถามเจ้าหน้าที่แล้ว เขาบอกว่าตอนนี้ที่อยู่ของน้องเขาย้ายออกจากทะเบียนของทหารแล้ว ตอนนี้อยู่ยังไม่เข้าอยู่บ้านเลขที่ใคร ”

พ่อเด็ก “ แล้วต้องทำแบบไหนครับ ”

ป้าต๋อม “ น้องก็ต้องไปติดต่อเขต..แล้วก็ไปแจ้งว่าใบย้ายที่อยู่หายพอได้สำเนาใบย้ายแล้วค่อยมาแจ้งเข้าบ้านที่นาโพธิ์ ”

พ่อเด็ก “ ต้องเสียเงินหลายบ่ครับ ผมไม่ค่อยมีเงิน ”

ป้าต๋อม “ ป้าก็ไม่รู้ คงจะเสียค่าปรับไม่เยอะหรอก ถ้ายังไงไปแจ้งเกิดแล้วถามกับเจ้าหน้าที่ที่อำเภออีกนะคะ ”

พ่อเด็กไปติดต่อทำใบเกิดให้ลูกกลับมา ป้าต๋อม “ เป็นไงบ้าง ” พ่อเด็ก “ เขาก็บอกเหมือนกับคุณหมอบอกล่ะครับ ผมขอบคุณคุณหมอลงๆเด้อครับ ที่ให้คำแนะนำผม ตั้งแต่หนีทหารมาผมก็ไม่ได้ติดตามเพราะไม่รู้จะถามใครจนมา 6 ปี ผมไม่มีบัตรประชาชนเวลาไปสมัครงานถ้าเขาถามหาบัตรตัวจริงผมไม่มีให้เขา เขาก็ไม่รับ ผมต้องไปทำตรงที่เขาไม่เอาตัวจริง ผมเคยซักรถล้มได้ผ้าตัดสมองก็ใช้พรบ.ไม่ได้ ผมต้องยืมเงินเจ้านายจ่ายค่ายาแล้วค่อยผ่อนเขาเป็นเดือนๆไป หมอนัดผมไปตรวจอีกก็ไม่ได้ไป ”

ป้าต๋อม “ ก็ไปแจ้งใบย้ายหาย ให้แม่ที่อยู่กรุงเทพไปติดต่อให้นะ เพื่อจะได้ย้ายเข้าบ้านเราแล้วไปทำบัตรประชาชนใหม่ เราจะได้มีสิทธิของคนไทยนะครับ ”

พ่อเด็ก “ขอบคุณครับ”

บางครั้งในการทำงานมีบางเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับการทำงานของเราแต่เมื่อมีโอกาสช่วยเหลือ ก็ต้องแนะนำกันไป เพราะเราคือคนไทยเหมือนกัน

ป่าตอม LR